

KẾ HOẠCH

Phối hợp triển khai tuyên truyền về công tác dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên/thanh niên trong trường học năm 2023

Thực hiện Chương trình 4235/CTr-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 13/01/2023 của Sở Y tế thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên/thanh niên (SKSS VTN/TN) trong trường học năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trang bị kiến thức cơ bản về dân số, bình đẳng giới và chăm sóc SKSS cho đối tượng VTN/TN trong nhà trường nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành của VTN/TN về chăm sóc SKSS, tạo môi trường xã hội thân thiện trong cung cấp các dịch vụ về chăm sóc SKSS/KHHGĐ đối với VTN/TN, góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi học đường và nâng cao chất lượng dân số.

Lồng ghép giáo dục dân số, bình đẳng giới và chăm sóc SKSS VTN/TN vào chương trình giảng dạy trong các môn học, cấp học và chương trình ngoại khóa trong nhà trường, góp phần từng bước đổi mới phương pháp dạy và học giờ học ngoại khóa, trong đó chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối Trung học phổ thông (THPT) và Trung học cơ sở (THCS).

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động thường xuyên

Các trường thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức về dân số, giới tính, bình đẳng giới, chăm sóc SKSS VTN/TN và kỹ năng sống tích hợp trong các môn học, tiết học và các giờ học ngoại khóa phù hợp cho từng khối, lớp.

Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình Câu lạc bộ (CLB) như: CLB chăm sóc SKSS VTN/TN, CLB kỹ năng sống ... hoặc lồng ghép với các loại hình CLB khác của nhà trường để đưa nội dung, kiến thức về dân số, giới tính,

bình đẳng giới và chăm sóc SKSS VTN/TN vào sinh hoạt CLB theo định kỳ; phát huy có hiệu quả hoạt động của Mô hình truyền thông về dân số-KHHGD, SKSS cho VTN/TN đã được triển khai các năm trước.

Củng cố và phát huy hoạt động của hòm thư, bản tin tư vấn, phòng truyền thông, chuyên trang, chuyên mục về giáo dục giới tính, bình đẳng giới, kiến thức dân số và chăm sóc SKSS VTN/TN trên website, Fanpage, Facebook... của trường. Thường xuyên bổ sung tài liệu có nội dung tuyên truyền về kiến thức dân số, giới tính, bình đẳng giới, SKSS VTN/TN; đồng thời thu thập thông tin và kịp thời giải đáp thắc mắc của học sinh về các vấn đề liên quan bảo đảm sự thân thiện, kín đáo và hiệu quả.

Tổ chức hoạt động ngoại khóa dưới nhiều hình thức như: mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề, tọa đàm giữa học sinh với giáo viên, học sinh - giáo viên và cha mẹ học sinh; tư vấn nhóm, xem băng đĩa hình, giải đáp thắc mắc của học sinh... Tổ chức các cuộc thi, giao lưu tìm hiểu kiến thức về dân số, bình đẳng giới, hôn nhân - gia đình, SKSS VTN/TN, KHHGD dưới dạng cuộc thi, giao lưu, hội diễn, sân chơi theo từng chủ đề.

2. Hoạt động trọng điểm

2.1. Tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về dân số, bình đẳng giới và SKSS VTN/TN đối với trường học khối trực thuộc Sở GD&ĐT (lựa chọn triển khai tại trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng)

Căn cứ vào kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động năm 2023, Chi cục Dân số - KHHGD sẽ ký hợp đồng trách nhiệm với 02 đơn vị được lựa chọn triển khai năm 2023 và hỗ trợ kinh phí tổ chức: **20.000.000 đồng/ đơn vị** (tổ chức tại 01 trường THPT và 01 Trung tâm). Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về dân số, chăm sóc SKSS VTN/TN; lập dự toán chi tiết kinh phí được hỗ trợ để tổ chức các hoạt động theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện: hoàn thành chậm nhất vào tháng 11/2023.

2.2. Tổ chức hội nghị truyền thông, nói chuyện chuyên đề, cung cấp thông tin về bình đẳng giới, SKSS VTN/TNcho học sinh, sinh viên.

Sở Y tế (giao cho Chi cục Dân số - KHHGD) phối hợp với Trường THPT Hiệp Hòa số 6 tổ chức hội nghị truyền thông nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin về bình đẳng giới, SKSS VTN/TNcho học sinh trong trường.

Thời gian thực hiện: hoàn thành chậm nhất vào tháng 11/2023.

2.3 Thí điểm, mở rộng mô hình cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGD cho VTN/TN

Căn cứ vào tình hình thực tế các trường học có thể huy động nguồn xã hội hóa, các quỹ do nhà trường phát động, ý kiến hội cha mẹ học sinh... để phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai cung cấp dịch vụ tư vấn, khám SKSS cho học sinh.

2.4 Triển khai ký cam kết Thực hiện chính sách dân số và không lựa chọn giới tính thai nhi trong các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: hoàn thành chậm nhất vào tháng 11/2023.

3. Kinh phí

Từ nguồn kinh phí Chương trình Dân số - KHHGD năm 2023.

Huy động từ nguồn xã hội hóa, các quỹ do nhà trường phát động, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức các nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Chi cục Dân số - KHHGD (Sở Y tế) phối hợp với Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT) tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.

Các trường học tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thường xuyên, phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể của nhà trường.

Trường THPT Tứ Sơn huyện Lục Nam, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Dũng và Trường PTTH Hiệp Hòa số 6 được lựa chọn triển khai hoạt động trọng điểm phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD (Sở Y tế) tổ chức triển khai tốt các hoạt động theo kế hoạch.

Trung tâm Y tế các huyện/thành phố phối hợp với Phòng GD&ĐT và các Trường THPT trên địa bàn, triển khai các hoạt động truyền thông về dân số, bình đẳng giới, tư vấn và khám SKSS cho VTN/TN phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị tổ chức hội thi gửi trực tiếp văn bản, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí về Chi cục Dân số - KHHGD (số 54, đường Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang) chậm nhất vào ngày **30/11/2023**.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Dân số - Truyền thông, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh (Đ/c Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Dân số và Truyền thông, ĐT: 0976134561; đ/c Ngô Thị Dương, chuyên

viên theo dõi Chương trình, Điện thoại: 0904201081, Email: tungduongdsbg@gmail.com) để phối hợp, hỗ trợ./.

SỞ Y TẾ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Văn Thêm

Nơi nhận:

- Sở Y tế, Sở GD&ĐT;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- Phòng GD&ĐT, TTYT các huyện/TP;
- TTYT các huyện, TP;
- Các trường THPT;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng;
- Lưu: VT, NVY Sở Y tế, Sở GD&ĐT.